

### BẾ MẠC KỶ HỢP THỨ NHẤT...

(Tiếp theo trang 1)

Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đã hoàn thành nhiệm vụ rất hết trong là xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Với sự thống nhất và tin nhiệm rất cao, Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng thư ký Quốc hội,

Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch, các ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Trước Quốc kỳ, Quốc hội và cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyện nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét, quyết định hệ thống kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021 - 2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch tài chính quốc gia, vay, trả nợ công; kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đồng thời, xem xét, quyết định các chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Quốc hội đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022, Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch đất từ khi Luật Quy hoạch được ban hành" và "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021".

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV là một kỳ họp rất đặc biệt. Rút ngắn 3 ngày làm việc so với chương trình đã được thông qua đầu kỳ họp và 8 ngày so với dự kiến ban đầu dù khối lượng công việc không giảm. Chỉ trong chưa đầy 3 ngày, với một quy trình hết sức đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chủ động đề xuất và phối

hợp chặt chẽ với Chính phủ để chuẩn bị tờ trình, báo cáo thẩm tra về những đề xuất rất quan trọng, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới để trình Quốc hội bổ sung vào chương trình kỳ họp và quyết nghị trong nghị quyết chung của kỳ họp. Với sáng kiến lập pháp quan trọng và hết sức có ý nghĩa này của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ cùng những quyết sách kịp thời và quyết liệt đã thể hiện Quốc hội hết sức lắng nghe ý kiến của nhân dân, của đại biểu Quốc hội, tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bám sát yêu cầu thực tiễn, lắng nghe "hơi thở cuộc sống" cũng như sự đồng hành, sát sao của Quốc hội với Chính phủ trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và cho thấy một Quốc hội chủ động thích ứng, linh hoạt, trách nhiệm, hiệu quả, vì

lợi ích cao nhất của đất nước, của nhân dân.

Với khối lượng công việc rất lớn, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đã xem xét, thông qua và ban hành 30 nghị quyết, trong đó có 18 nghị quyết về tổ chức và nhân sự, 11 nghị quyết chuyên đề, 1 nghị quyết chung của kỳ họp. Như vậy, có thể nói kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đã vượt qua khó khăn, thử thách và thành công như mong đợi, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và cử tri cả nước. Thành công của kỳ họp là tiền đề, động lực và mở ra một khởi đầu rất tốt đẹp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Thành công tốt đẹp của kỳ họp đầu tiên trong nhiệm kỳ tạo niềm tin, động lực lớn để Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh cải tiến, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới cũng như củng cố niềm tin và truyền cảm hứng

hành động trong nhân dân và toàn xã hội.

Quốc hội kêu gọi cử tri và đồng bào cả nước, đồng chí ta ở nước ngoài nếu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và nhân sự, 11 nghị quyết chuyên đề, 1 nghị quyết chung của kỳ họp. Như vậy, có thể nói kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đã vượt qua khó khăn, thử thách, sớm kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, duy trì sản xuất, sinh kế và đời sống cho nhân dân, doanh nghiệp, nhất là tại các địa bàn, địa phương phải giãn cách xã hội và những ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề nhất do dịch Covid-19 gây ra; đồng thời, có kế hoạch phòng hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch, có bước phát triển vượt qua những năm cuối nhiệm kỳ, thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

### ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN...

(Tiếp theo trang 1)

Ngày 28/7, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố Thái Bình với cử tri thành phố. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, HĐND thành phố. Cử tri phần khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, đặc biệt là trong công tác phòng, chống

dịch Covid-19, đồng thuận với các nghị quyết HĐND tỉnh, HĐND thành phố đã ban hành tại kỳ họp.

Cử tri đề nghị tỉnh, thành phố và ngành chức năng xem xét, giải quyết một số vấn đề: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; đầu tư nâng cấp một số tuyến đường và vỉa hè một số tuyến phố; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số con sông trên địa bàn thành phố; nghiên cứu đầu tư xây dựng các công trình vệ sinh ở nơi công cộng. Các ngành chức năng cần khảo sát, nắm tình hình, đánh giá lại và có thể điều chỉnh mức thu phí thu gom rác thải phù hợp với từng vùng, từng loại hình kinh doanh. Cử tri cũng đề nghị ngành chức

năng giải quyết tình trạng: các điểm dạy thêm, học thêm còn hoạt động trong khi các trường học đã cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19; các hộ dân sống tại Chung cư Damsan, phường Quang Trung chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định kết quả tình ta đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm có sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh, trong đó có thành phố Thái Bình. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, nhiệm vụ đặt ra đối với tỉnh trong những tháng cuối năm là rất nặng nề, đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp,

cử tri và nhân dân tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát chặt chẽ đi biển động dân cư. Nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Các đồng chí giải trình những vấn đề cử tri nêu, tiếp thu, giao bộ phận chuyên môn tổng hợp, báo cáo HĐND đồng ý, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, thành phố xem xét, giải quyết.

\* Ngày 28/7, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND hai huyện Hưng Hà, Đông Hưng với cử tri tại các điểm xã Tân Tiến, Độc Lập (Hưng Hà), Nguyễn Xá, Đông Cốc (Đông Hưng). Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban

Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm xã Tân Tiến. Tại hội nghị, cử tri hai huyện Hưng Hà, Đông Hưng nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, HĐND huyện; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của tỉnh và hai huyện.

Cử tri hai huyện phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, chính sách: Đề nghị tỉnh, huyện có cơ chế khuyến khích người dân bám ruộng đồng, tham gia tích tụ ruộng đất, nhất là có cơ chế hỗ trợ vật tư nông nghiệp, giống và máy móc để giảm bớt gánh nặng cho nông dân trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến các mặt của đời sống xã hội.

Cử tri kiến nghị tỉnh, huyện quan tâm vấn đề vệ sinh môi trường tại các khu chăn nuôi,

việc xả thải của các doanh nghiệp cũng như việc xử lý rác thải còn nhiều bất cập, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng và thi công một số tuyến đường của tỉnh, huyện còn chậm, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Cử tri hai huyện phản ánh hiện nay tình trạng dạy thêm, học thêm vẫn diễn ra trong khi dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp. Một số trường tiểu học và THCS đã xuống cấp nghiêm trọng cần được nâng cấp, sửa chữa trước khi bước vào năm học 2021 - 2022.

Cử tri đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn, linh hoạt và sáng tạo để giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19. Ngoài ra, tỉnh, huyện có cơ chế khuyến khích, động viên lực lượng tham gia phòng, chống dịch ở cơ sở; đồng thời, có biện

pháp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Cử tri kiến nghị tỉnh, huyện nghiên cứu, có cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện để các xã có nguồn ngân sách đầu tư, nâng cấp các tiêu chí, bảo đảm xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thực chất, bền vững.

Cử tri hai huyện mong muốn HĐND các cấp nâng cao chất lượng các kỳ họp, chú trọng giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm, phản ánh, kiến nghị. Tại hội nghị, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND hai huyện Hưng Hà, Đông Hưng phát biểu giải trình những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đồng thời tiếp thu, tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh, HĐND huyện và chuyển các sở, ngành, địa phương liên quan xem xét, giải quyết.

**NHÓM PHÒNG VIÊN**

### CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát dịch cầu Triều Dương (Hưng Hà).



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung số 3 huyện Kiến Xương.

Tại chốt kiểm soát dịch cầu Triều Dương, theo báo cáo của lực lượng chức năng, bình quân mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt phương tiện và 1.200 lượt người qua chốt, chủ yếu người và phương tiện từ tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh lân cận; lực lượng y tế tổ chức xét nghiệm công trên 400 người/ngày. Tại chốt kiểm soát dịch, người và phương tiện lưu thông vào tỉnh thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch; các thủ tục khai báo y tế, test nhanh được tiến hành nhanh gọn, tạo điều kiện cho người và phương tiện qua lại, giao thông thông suốt.

Sau khi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại chốt, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của lực lượng chức năng. Để dịch lây lan trong cộng đồng, các đồng chí yêu cầu ngành Y tế khẩn trương phối hợp với lực lượng chức năng bố trí phòng cách ly tạm thời tại chốt trong trường hợp có người nghi nhiễm SARS-CoV-2; lực lượng chức năng thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch của tỉnh.

Khu cách ly tập trung của huyện Hưng Hà tại Trường

Mầm non Thái Hưng hiện có 15 phòng, bình quân mỗi phòng bố trí khoảng 6 - 7 người. Đến nay, khu cách ly đang tiếp nhận 11 trường hợp từ thành phố Hà Nội. Cơ sở vật chất tại khu cách ly bảo đảm các điều kiện cần thiết cho người đến cách ly.

Sau khi kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận sự chủ động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Hưng Hà và địa phương trong việc triển khai và có phương án kịp thời để cách ly người trở về từ vùng dịch; đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện phối hợp với ngành Y tế chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế và tuân thủ nghiêm các quy trình, quy định phòng, chống dịch tại khu cách ly, tuyệt đối không để lây chéo trong khu cách ly.

Kiểm tra việc ký cam kết tại một số hộ dân trên địa bàn xã Thái Hưng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị các gia đình thực hiện nghiêm những nội dung trong bản cam kết, mỗi thành viên trong gia đình nâng cao ý thức phòng, chống dịch; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt việc giám sát đi biển động dân cư, góp phần cùng địa phương kiểm soát tốt dịch Covid-19.

\* Sáng ngày 28/7, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Kiến Xương.

Tính đến 7 giờ ngày 28/7, tổng số người đã và đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung của huyện Kiến Xương là 428 người. Người từ tỉnh có dịch về huyện đến ngày 26/7 là 896 người. Các trường hợp này khi về địa phương đều được quản lý, hướng dẫn việc khai báo y tế, thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Huyện cần tăng cường kiểm tra, giám sát di biến động dân cư trên địa bàn và việc thực hiện cách ly tại nhà; đồng thời, tiến hành truy vết những người đến Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 6/7 trở lại đây. Đối với các bến phà, bến đò ngang sông, UBND huyện giao UBND xã kiểm tra, giám sát và bổ sung kịp thời trang thiết bị phòng, chống dịch cho lực lượng tại chốt kiểm soát số 3 (tại Trường Tiểu học và THCS An Bối) và khu cách ly tập trung số 4 (tại Trường Mầm non Bình Minh). Dự kiến, 4 trụ sở UBND xã cũ sẽ làm

điểm cách ly tập trung khi dịch có diễn biến phức tạp.

Kiểm tra trực tiếp tại chốt kiểm soát dịch bến phà Cồn Nhất (xã Hồng Tiến) và khu cách ly tập trung số 3, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của huyện Kiến Xương trong công tác phòng, chống dịch. Đồng chí yêu cầu toàn huyện chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về diễn biến dịch Covid-19 trong tỉnh và trên cả nước, những văn bản mới nhất về phòng, chống dịch để toàn dân quyết tâm phòng, chống dịch. Huyện cần tăng cường kiểm tra, giám sát di biến động dân cư trên địa bàn và việc thực hiện cách ly tại nhà; đồng thời, tiến hành truy vết những người đến Bệnh viện Phổi Hà Nội từ ngày 6/7 trở lại đây. Đối với các bến phà, bến đò ngang sông, UBND huyện giao UBND xã kiểm tra, giám sát và bổ sung kịp thời trang thiết bị phòng, chống dịch cho lực lượng tại chốt kiểm soát số 3 (tại Trường Tiểu học và THCS An Bối) và khu cách ly tập trung số 4 (tại Trường Mầm non Bình Minh). Dự kiến, 4 trụ sở UBND xã cũ sẽ làm

thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu ban quản lý tuyên truyền, vận động các trường hợp đang cách ly thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Đối với các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, huyện cần tổ chức rút kinh nghiệm đối với hoạt động diễn tập phòng, chống dịch; hoàn thiện kịch bản diễn tập và triển khai đến các doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tự tổ chức diễn tập tại đơn vị. Tại nơi tập trung đông người, chợ đầu mối, chợ dân sinh, huyện nghiên cứu xây dựng phương án cụ thể sẵn sàng ứng phó nếu dịch xuất hiện và diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, cần tập trung khảo sát những địa điểm có thể trở thành nơi điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 nhưng không có triệu chứng nếu dịch diễn biến phức tạp. Đối với công tác tiêm phòng vắc-xin, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu huyện sớm thực hiện để bảo đảm mục tiêu phòng, chống dịch hiệu quả.

### ỦY BAN MTTQ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Thông qua cuộc giám sát nhằm phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát đối

với việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế, xử lý sai phạm, khuyết điểm, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Đoàn giám sát sẽ tập trung giám sát các nội dung: Thực hiện các quy định của Đảng về công tác cán bộ; công tác quản lý cán bộ, đảng viên. Đối tượng giám sát là ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy; thời gian tiến hành giám sát từ ngày 20 - 30/8/2021.

### THÔNG BÁO KHẨN SỐ 09

CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH

Tất cả những người đến Bệnh viện Phổi Hà Nội (địa chỉ: số 44 Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) trong khoảng thời gian từ ngày 6/7/2021 đến ngày 25/7/2021 liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ; cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình đến các sở đường dây nóng và tiếp nhận thông tin.

#### DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ TIẾP NHẬN THÔNG TIN

TT	ĐƠN VỊ	SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG
1	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình	0227.383.6722
2	Trung tâm Y tế thành phố Thái Bình	0987.631.599 hoặc 0822.682.399
3	Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà	0395.585.999
4	Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ	0838.101.678 hoặc 0978.098.797
5	Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng	0912.675.916 hoặc 0332.287.777
6	Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy	0987.638.086 hoặc 0983.131.997
7	Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư	0227.3616.202
8	Trung tâm Y tế huyện Tiên Hải	0984.366.671 hoặc 0347.547.496
9	Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương	0914.893.267 hoặc 0352.582.118